

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.2 บำบัดและจัดการขยะ</p> <p>1.3 ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล</p> <p>1.4 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>ส่วนสาธารณสุขฯ</p> <p>ส่วนโยธา</p> <p>ส่วนการศึกษา ฯ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา</p>	<p>2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนด</p> <p>2.2 สนับสนุนให้มีระบบขวัญและกำลังใจแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยอาจจัดทำในรูปแบบของกองทุนการให้รางวัลดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติ ตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนด</p>	<p>ส่วนการศึกษา ฯ</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	2.3 สนับสนุนให้มีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย์และผู้ดูแลเด็ก 2.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย์และผู้ดูแลเด็ก 2.5 สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา โดยจัดบุคลากรตามความจำเป็นและเหมาะสม 2.6 จัดการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน 2.7 เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 2.8 งานกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนในเขตพื้นที่	ส่วนการคลัง ส่วนการศึกษา ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3.2 ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้มีอยู่ตลอดไป 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น 3.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 3.5 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น	ส่วนการศึกษา ฯ ส่วนสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต	4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 4.3 พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี อาสาพัฒนาชุมชน 4.4 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ) 4.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.6 ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด	ส่วนสาธารณสุขฯ ส่วนสวัสดิการสังคม

	4.7 ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมนันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน	<p>5.1 สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ</p> <p>5.2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬามวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อต่อต้านยาเสพติด</p> <p>5.3 จัดฝึกกีฬาขึ้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญด้านกีฬาแต่ละประเภท ตามความพร้อมและตามความเหมาะสม</p> <p>5.4 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่ม ตั้งชมรม สมาคมและสโมสรเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>ส่วนการคลัง</p> <p>ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>ส่วนสวัสดิการสังคม</p>
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ	<p>6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน</p> <p>6.2 สำรวจและจัดระบบข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ</p> <p>6.3 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ</p> <p>6.4 ส่งเสริมให้มีการทัศนศึกษา เพื่อหาประสบการณ์จากแหล่งประกอบอาชีพ</p> <p>6.5 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สมาคม ชมรมอาชีพต่าง ๆ</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>ส่วนสวัสดิการสังคม</p>

	<p>6.6 สนับสนุนให้มีลานสินค้า ตลาดนัด</p> <p>6.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น</p> <p>6.8 สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง</p>	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการคมนาคม	<p>7.1 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ระบบจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบ สาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ</p>	ส่วนโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน	<p>8.1 สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.ให้แก่ประชาชน</p> <p>8.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชน</p> <p>8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน</p> <p>8.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>ส่วนการคลัง</p> <p>ส่วนโยธา</p>

